



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕

ถึง อำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ ๑” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดอบรมออกเป็น ๙ รุ่น ๆ ละ ๒ วัน ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ เรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๒

5/1/1  
1/1



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่	900
เลขรับ	
วันที่	6 ก.พ. 2559
เวลา	

ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว ๒๙๗๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ ๑” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้ถึงกระบวนการจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตามการประเมินผล และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวันและสถานที่อบรม ออกเป็น ๙ รุ่นๆ ละ ๒ วัน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศทราบสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้โดยตรงตามขั้นตอนการสมัครที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกำหนด โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมคนละ ๓,๘๕๐ บาท และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๕๘๘๒ - ๓ หรือทางเว็บไซต์ [www.dusitcenter.org](http://www.dusitcenter.org) รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทราบ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของบุคลากรที่สนใจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่บุคลากรดังกล่าวด้วย



สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน  
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗  
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖

ที่ ศธ 6701/รพป.655



มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
295 ถนนนครราชสีมา  
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

26 มกราคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1”

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1”
  2. กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1”
  3. รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในในการบริหารจัดการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยในตัวบ่งชี้ 12.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2557-2558 จำนวน 10,451 ศูนย์ ภาพรวมทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 5 ระดับ พบว่าระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 219 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 2 ระดับดี จำนวน 4,394 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 42 ระดับพอใช้ จำนวน 4,895 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 46 (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ., 2558) จากผลการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนและระดับต้องปรับปรุงที่มีจำนวนมากที่สุด ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ด้านประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการจัดทำตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติตามแผนการนิเทศ การติดตาม การประเมินผล และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา ระยะที่ 1” นี้ ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 2 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2559 โดยกำหนดวันและสถานที่จัดอบรมจำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 200 คน โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการอบรมเป็นระยะเวลา 2 วัน พร้อมทั้งพักในวันที่มีการอบรม อาหาร 4 มื้อ อาหารว่าง 3 มื้อ และวุฒิบัตร โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมท่านละ 3,850 บาท (ซึ่งนี้ไม่รวมค่าที่พักก่อนการอบรม) วันและสถานที่จัดอบรมมีดังนี้

รุ่นที่	หลักสูตรครู	หลักสูตรผู้กำกับดูแล	จังหวัด	สถานที่
1	2 - 3 เม.ย. 59	4 - 5 เม.ย. 59	กรุงเทพมหานคร	โรงแรมตรัง
2	7 - 8 เม.ย. 59	9 - 10 เม.ย. 59	พิษณุโลก	โรงแรมท็อปแลนด์
3	30 เม.ย. - 1 พ.ค. 59	2 - 3 พ.ค. 59	เชียงใหม่	โรงแรมเชียงใหม่ฮอริคิต
4	10 - 11 พ.ค. 59	14 - 15 พ.ค. 59	อุดรธานี	โรงแรมเจริญโฮเทล
5	12 - 13 พ.ค. 59	16 - 17 พ.ค. 59	อุดรธานี	โรงแรมเจริญโฮเทล
6	28 - 29 พ.ค. 59	30 - 31 พ.ค. 59	อุบลราชธานี	โรงแรมเนวาด้า
7	4 - 5 มิ.ย. 59	6 - 7 มิ.ย. 59	นครศรีธรรมราช	โรงแรมทวินโลดิส
8	11 - 12 มิ.ย. 59	13 - 14 มิ.ย. 59	สงขลา	โรงแรมสิการ์เด็น (สาย 1)
9	18 - 19 มิ.ย. 59	20 - 21 มิ.ย. 59	สุราษฎร์ธานี	โรงแรมนิภาการ์เด็น

วิธีการสมัคร และการชำระเงิน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ [www.dusitcenter.org](http://www.dusitcenter.org) หัวข้อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา ระยะที่ 1” เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งเบอร์ผู้เข้าอบรมเท่านั้น ไม่ใช่เบอร์มือถือผู้กรอกการสมัคร (เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอาจจะเป็นผู้สมัครให้ แต่ขอให้ใช้ ชื่อ-สกุล เบอร์มือถือผู้เข้าอบรมเท่านั้น) รายชื่อจะไปปรากฏอยู่ใน “รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม” โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้สมัครสามารถ Print โครงการและรายชื่อส่งให้ต้นสังกัดพิจารณาได้เลย กรณีกรอกการสมัครแล้วยังไม่มีรายชื่อขึ้น สามารถกรอกข้อมูลการสมัครใหม่ได้หลายครั้ง จนกว่าชื่อ-สกุลจะขึ้นสำเร็จ หรือติดต่อมาที่โทรศัพท์ 02-2445982-3

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์ TN.01 พร้อมไปชำระผ่าน ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี มสส.Training ประเภท : กระแสรายวันสาขา : กระทรวงศึกษาธิการ code : 80149 เลขที่บัญชี 059-6-01352-3 ชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 3,850 บาทต่อท่าน

3. แฟกซ์สำเนาเอกสาร การยืนยันสิทธิ์ TN.01 (สำคัญมาก) โดยติดสำเนาเอกสารการชำระเงินลงในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เข้าอบรมและจังหวัดที่เลือกอบรม และส่งแฟกซ์ให้กับทางโครงการที่เบอร์ 02-244-5927 หรือ email : [dusitcenter@gmail.com](mailto:dusitcenter@gmail.com) อย่างไม่อย่างหนึ่ง (หากท่านชำระเงินแล้วแต่ไม่แฟกซ์/อีเมลล์ ตามแบบฟอร์ม TN.01 ให้กับทางโครงการฯ จะไม่ทราบสถานภาพการชำระเงินจึงส่งผลให้ไม่นับจำนวนผู้เข้าอบรม และทางโครงการจะไม่ได้จองที่พัก/อาหาร/วุฒิบัตร/เอกสารการเข้าอบรมไว้ให้ และหากคุณถือใบฝากเงินไปวันอบรมโดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทราบไว้ก่อน จะส่งผลให้ผู้สมัครเสียเวลา เสียค่าเดินทาง

ทั้งนี้เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้ว ใคร่ขอความรบกวนเพราะมีบางท่านเข้าใจว่าชำระเงินที่ธนาคารแล้วจบกัน โดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว)

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินหลังในวันถัดไป หลังจากปฏิบัติตามข้อ 3 (เฉพาะวันทำการ) ที่เว็บไซต์โครงการ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อ” สถานภาพการชำระเงิน จะเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ทางโครงการฯ ได้นับจำนวนท่านเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว และจะมี SMS แจ้งไปยังเบอร์มือถือผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม 3 วัน (ทั้งนี้หากผู้กรอกการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าอบรมกรุณาแจ้งเบอร์มือถือผู้เข้าอบรมเท่านั้น เพื่อประโยชน์ต่อการสื่อสาร หรือหากมีเหตุขัดข้อง)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใช้งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ)  
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สำนักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ รมบ.

โทรศัพท์ 02-244-5982-3

โทรสาร 02-244-5927